

NĂM THỨ 61
THỨ HAI
28
THÁNG 11-2022
(5-11 năm Nhâm Dần)
SỐ: 8698



Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

13 - LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3731.308 - 0227.3735.544
0227.3733.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn
● EMAIL: tsbaothaibinh@gmail.com



THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG



KỶ NIỆM 202 NĂM NGÀY SINH PH.ĂNG-GHEN (28/11/1820 - 28/11/2022)



Ph.Ăng-ghen (Friedrich Engels), nhà lý luận chính trị, triết gia và nhà khoa học người Đức thế kỷ XIX, người cùng với Các Mác (Karl Marx) đã sáng lập học thuyết Mác - học thuyết khoa học, cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới.

Đánh giá công lao của Ph.Ăng-ghen đối với phong trào đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân thế giới, V.I.Lên-in viết: "Sau C.Mác, Ph.Ăng-ghen là nhà bác học và người thầy lỗi lạc nhất của giai cấp vô sản hiện đại trong toàn thế giới văn minh".

HƯNG HÀ

Khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023

Từ ngày 22 - 27/11, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện Hưng Hà tổ chức khám tuyển NVQS năm 2023 cho nam thanh niên trong độ tuổi thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự.



Khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023 tại huyện Hưng Hà.

Qua rà soát, tổng nguồn trong diện gọi nhập ngũ của huyện là 1.260 công dân, sau quá trình sơ tuyển tại các xã, thị trấn, điều khám huyện 1.239 công dân.

Hội đồng NVQS huyện đã chỉ đạo thực hiện giám sát chéo giữa các ngành quân sự, công an, y tế trong quá trình làm nhiệm vụ, bảo đảm an ninh trong khu vực và trong mỗi phòng khám.

Đến thời điểm hiện tại, gần 90% quân số đã tham gia khám tuyển với chất lượng bước đầu đạt tỷ lệ khá.

Để bảo đảm chỉ tiêu giao 409 công dân nhập ngũ vào quân đội và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, Hưng Hà tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nắm chắc số nam thanh niên vắng mặt để phối hợp với gia đình vận động trở về địa phương thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự. Thực hiện khám bù, khám vét theo kế hoạch, đồng thời quản lý chặt chẽ số thanh niên đã đủ điều kiện sức khỏe sau khám tuyển.

TRỊNH CƯỜNG

3.811 số BHXH được cấp trong tháng 10/2022

Trong tháng 10/2022, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã cấp 3.811 số BHXH, nâng tổng số BHXH đã cấp lên 275.344 số. Trong đó, cấp mới 2.527 số, cấp lại 1.284 số. Ngoài ra, BHXH tỉnh đã cấp 59.396 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), trong đó cấp mới và gia hạn 53.022 thẻ, cấp lại 6.374 thẻ. Hiện BHXH tỉnh đang quản lý 1.562.440 thẻ BHYT còn hạn sử dụng.

Từ nay đến cuối năm 2022, BHXH tỉnh tiếp tục thực hiện cấp số BHXH, thẻ BHYT và mã số BHXH theo quy định. Theo dõi, kiểm tra, rà soát dữ liệu thẻ BHYT trùng cấp và cấp sai thời điểm 5 năm liên tục. Cùng với đó, tiếp tục tiến hành rà soát số liệu và dữ liệu cấp số BHXH, thẻ BHYT; hồ sơ quản lý, sử dụng phối hợp số BHXH, phối hợp BHYT; phân loại số lượng chi tiết từng loại hồ sơ để giải quyết kịp thời, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT.

HỒNG GIA

Ngày hội tư vấn nghề nghiệp và kết nối cung cầu lao động

đặc biệt là thiếu lao động chất lượng cao.

Tại ngày hội, các em học sinh, sinh viên đã được nghe nội dung giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh; các xu hướng phát triển, nhu cầu và đòi hỏi của doanh nghiệp về năng lực, trình độ của người

lao động hiện nay. Nhiều doanh nghiệp cho biết đang có nhu cầu tuyển dụng lao động số lượng lớn với điều kiện làm việc và mức lương hấp dẫn để người lao động lựa chọn.

Ngày hội tư vấn nghề nghiệp và kết nối cung cầu lao động là một trong các nhiệm vụ, giải pháp để phục hồi và phát

triển thị trường lao động của tỉnh năm 2022. Đây là dịp để các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và người lao động tham gia hoạt động tư vấn nghề nghiệp, việc làm, đăng ký tuyển sinh,

(Xem tiếp trang 4)
DUY TÙNG



Đổng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tặng hoa và cử lưu niệm cho các doanh nghiệp tham dự ngày hội.

Khánh thành công trình thanh niên thấp sáng đường quê

Sáng ngày 27/11, Tỉnh đoàn Thái Bình, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng công ty Cổ phần Bia - rượu - nước giải khát Sài Gòn tổ chức khánh thành công trình thanh niên thấp sáng đường quê tại thôn Đường Hạ Đông, xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ).

Công trình được thực hiện với 64 cột đèn điện năng lượng mặt trời, biển báo giao thông, cờ, khẩu hiệu trải dài trên 5km đường với tổng trị giá 200 triệu đồng. Trong đó, Tổng công ty Cổ phần Bia - rượu - nước giải khát Sài Gòn hỗ trợ 125 triệu đồng, còn lại huy động nguồn lực xã hội hóa. Đây là 1 trong 34

công trình thanh niên thấp sáng đường quê do Tổng công ty Cổ phần Bia - rượu - nước giải khát Sài Gòn tài trợ các cấp bộ đoàn trong toàn quốc thực hiện đồng. Công trình đưa vào sử dụng tạo điều kiện cho người dân sinh hoạt, đi lại thuận lợi hơn,

nhất là vào ban đêm, đồng thời góp phần phòng, chống tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa phương. Nhân dịp này, Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh trao 10 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó của xã Quỳnh Ngọc.

KUÂN PHƯƠNG

Công đoàn đổi mới - doanh nghiệp, người lao động cùng hưởng lợi

(Xem trang 3)



Các doanh nghiệp luôn tạo điều kiện để người lao động nâng cao tay nghề. Trong ảnh: Sản xuất tại Công ty TNHH Năng lượng mặt trời EMPIRE Việt Nam (khu công nghiệp Gia Lễ).

PHỤ NỮ TIỀN HẢI

Xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch"

(Xem trang 2)